

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date :

๒5 ส.ค. 2561

Page :

4

No :

61074535

## ชงบอร์ดปตท.เลือกเชนรร. Q2 นี้หวังผูกมัดเจ็ดไฮเทล 5 แห่งปีนี้

ผู้จัดการรายวัน ๖0 - ชงบอร์ด ปตท.สรุปเลือกพันธมิตรเชนโรงแรมเหลือเพียงรายเดียวในไตรมาส 2 นี้ เพื่อเร่งผูกโรงแรมราคาประหยัดในบิมน้ำมัน 5 แห่งในปีนี้เป็นธุรกิจเสริมในบิมน้ำมันภายใต้ PTTOR 4 แห่งข่าวบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)เปิดเผยความคืบหน้าการคัดเลือกหาพันธมิตรดำเนินธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel) ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกหาโรงแรมที่สนใจเข้ามาทำโรงแรมราคาประหยัดในบิมน้ำมัน ปตท.เหลือเพียง 2 ราย โดยจะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาคัดเลือกเหลือเพียงรายเดียวในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ โดยเลื่อนเวลาจากเดิมที่คาดว่าจะเสนอเข้าบอร์ดบริษัทในไตรมาสแรกนี้

"เดิมจะเสนอบอร์ด ปตท.พิจารณาคัดเลือกพันธมิตรเชนโรงแรมที่จะเข้าทำโรงแรมราคาประหยัดในบิมน้ำมัน ปตท. ช่วงไตรมาสแรกนี้ แต่สุดท้ายต้องเลื่อนไป เนื่องจากมีวาระสำคัญเสนอเข้าบอร์ดมาก ทั้งเรื่องผลการดำเนินงานปี 60 การแตกพาร์ การจ่ายปันผล ความคืบหน้าการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(PTTOR)จึง

ต้องเลื่อนไปเป็นไตรมาส 2 แทน"

เมื่อบอร์ด ปตท.คัดเลือกพันธมิตรเชนโรงแรมเหลือเพียงรายเดียว ก็จะดำเนินการหาสถานีบริการน้ำมันที่มีทำเลเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างโรงแรมราคาประหยัดที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 69 ห้อง เพื่อไม่ต้องยื่นทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)ในปี นี้ เบื้องต้นทาง ปตท.จะเป็นผู้ลงทุนก่อนเพื่อประเมินผลตอบรับ ก่อนที่จะเปิดให้ดีลเลอร์เจ้าของสถานีบริการน้ำมันเป็นผู้ร่วมลงทุนต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดถือเป็นธุรกิจเสริมที่ไม่ใช้ธุรกิจ

๖๑๐๗๔๕๓๕

๖๑๐๗๔๕๓๕

๖๑๐๗๔๕๓๕

หลัก ดังนั้นจะมีเพียงบางบิมน้ำมันที่ทำได้ และปตท.ยืนยันว่าไม่มีนโยบายที่จะเปิดโรงแรมราคาประหยัดนอกสถานีบริการน้ำมัน เพราะจุดประสงค์ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเท่านั้น

สำหรับราคาที่พักจะใกล้เคียงค่าเช่าห้องโรงแรมราคาประหยัดทั่วไป คือ ประมาณ 700 บาท/คืน โดยไม่มีห้องอาหาร โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น หรือจีฟี่ ที่เปิดในบิมน้ำมัน หรือร้านกาแฟเมซอน เพื่อให้บริการ ส่วนรายละเอียดการลงทุนจะมีความชัดเจนภายหลังสรุปเลือกพันธมิตร

เหลือเพียงรายเดียว

โดยธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ PTTOR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปตท.ที่จะแยกธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกออกมาเพื่อนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปีหน้าโดยจะดำเนินการตีมูลค่าทรัพย์สินใหม่ในช่วง 2-3 เดือนนี้ หลังจากรมีการโอนทรัพย์สินและหนี้สินให้ PTTOR ก็จะดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ภายในช่วงปลายปีนี้และกระจายหุ้นได้อย่างเร็วกลางปี 2562.